

# วิทยาศาสตร์ • จินตนาการ

เส้นทาง

สายอนาคต

# มนุษย์โคลนคนแรก

■ ชัยวัฒน์ คุประตกุล

kshaiwat@hotmail.com

**ม**นุษย์โคลนคนแรกกำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาแล้ว!

ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตั้งครรรภ์สองเดือน โดยที่เด็กในครรภ์จะเป็นทารกโคลนคนแรกของโลก ข่าวใหญ่พาดหัวไปทุกสื่อทั่วโลก เมื่อต้นเดือนเมษายน 2545

มนุษย์โคลนคนแรกกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วจริง ๆ หรือ ?

ข่าวผู้หญิงอุ้มท้องมนุษย์โคลนคนแรกของโลก มีต้นตอมาจากไหน ? เชื่อได้หรือไม่ ?

หลังกำเนิดแกะโคลนดอลลี จากเซลล์ต้นแบบของแกะโตแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2540" ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการโคลนนิ่งมนุษย์ก็เปลี่ยนไป



นายแพทย์ชาวอิตาลี เซเวรีโน แอนติโนรี (ซ้าย) และเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกัน

จาก "การโคลนนิ่งมนุษย์จะทำได้จริงหรือไม่?" มาเป็น "การโคลนนิ่งมนุษย์ควรจะทำกันหรือไม่?" และ "มนุษย์โคลนคนแรกจะถือกำเนิดเกิดมาเมื่อไร?"

มาล่าสุด เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2545 ดูเหมือนโลกจะได้คำตอบว่า มนุษย์โคลนคนแรกจะถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไร ? ในขณะที่ประเด็นคำถาม "การโคลนนิ่งมนุษย์ควรจะทำกันหรือไม่?" ก็ยังเป็นประเด็นโต้แย้งกันอย่างรุนแรง ระหว่างผู้สนับสนุนและคัดค้าน

ต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2545 ประมาณวันที่ 6" มีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Gulf News แห่งเมือง Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า นายแพทย์ชาวอิตาลี เซเวรีโน แอนติโนรี ( Severino Antinori ) ผู้ก่อตั้งบริษัทรับจ้างทำโคลนนิ่งมนุษย์ และประกาศเมื่อปี พ.ศ.2544 จะเป็นบริษัทแรกที่สร้างมนุษย์โคลนได้สำเร็จ ได้ให้ข่าวในการตอบคำถามระหว่างการประชุมพิเศษที่ศูนย์ Zayed Center For Follow - Up And Coordination ในเมืองอาบูดาบี เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน ค.ศ.2002 ว่า

โครงการให้กำเนิดมนุษย์โคลนของเขาได้ก้าวหน้ามาก ผู้หญิงคนหนึ่ง จากคู่สามี - ภรรยาที่มีบุตรยากหลายพันคู่ ได้ตั้งครรรภ์ 8 สัปดาห์แล้ว จากข่าวนั้น จึงทำให้เกิดเป็นความเข้าใจว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้ตั้งครรรภ์จากกระบวนการโคลนนิ่งแล้วเป็นคนแรกของโลก

ข่าวนี้ได้สร้างกระแสการวิพากษ์การโคลนนิ่งมนุษย์อย่างกว้างขวางทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แสดงความเห็นคัดค้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโคลนนิ่งเพื่อให้กำเนิดเป็นมนุษย์โคลนจริงๆ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่น้อยกว่ามากก็ไม่คัดค้านการโคลนนิ่ง เพื่อเป็นแหล่งของสเต็มเซลล์ ( Stem Cell ) สำหรับประโยชน์ด้านการแพทย์

แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากแสดงความสงสัยว่าข่าวผู้หญิงตั้งครรรภ์ทารกโคลนนั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะหลังจากข่าวที่ปรากฏออกมาเพียงครั้งเดียว นายแพทย์อิตาลีผู้เป็นต้นกำเนิดข่าวนั้น ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยันข่าวนั้น

ทางด้านบริษัทรับจ้างทำโคลนนิ่งมนุษย์ของนายแพทย์ผู้นั้นที่กรุงโรมก็ไม่ยืนยันในข่าวนั้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธ

ถ้าข่าวนั้น เป็นจริง อีกไม่ถึงเจ็ดเดือนมนุษย์โคลนคนแรก อาจจะได้ถือกำเนิดขึ้นมา ยกเว้นเสียแต่ว่าก่อนกำเนิดมนุษย์โคลนคนแรกตามข่าว มีการประกาศเปิดตัวทารกมนุษย์โคลนคนแรก ตัดหน้าเสียก่อน ซึ่งก็มีใช่ว่า เป็นไปไม่ได้ !



โคลนนิ่งมนุษย์